

TỈNH ĐOÀN BÌNH DƯƠNG
BCH ĐOÀN TP. THỦ DẦU MỘT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Số : 35 -CV/ĐTN

V/v tăng cường thực hiện công tác phòng,
chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố

Kính gửi : Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 420-CV/TU, ngày 10/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Căn cứ tình hình thành phố hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang có khả năng xuất hiện các ca bệnh mới nhiễm biến thể mới của Omicron BA.4, BA.5; song song đó, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số dịch bệnh khác cũng diễn biến phức tạp. Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN, người dân về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 và phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh khác trên địa bàn thành phố. Đảm bảo 100% ĐVTN đơn vị mình quản lý được tiêm chủng vaccine phòng, chống Covid - 19 theo quy định của Bộ Y tế.

2. Tham gia tốt các hoạt động tuyên truyền, phòng chống dịch do địa phương, thành phố phát động. BTV các Đoàn phường hỗ trợ tốt việc tiêm phòng tại các điểm tiêm theo theo chỉ đạo, điều động của địa phương.

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Tuyên truyền, vận động ĐVTN, người dân, gia đình, cơ quan, công sở hãy chung tay thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết như: Dọn dẹp vệ sinh nhà, nơi ở, nơi làm việc thoáng mát để muỗi không có nơi trú ẩn; đậy kín các dụng cụ chứa nước để tiêu diệt lăng quăng; xử lý các vật dụng xung quanh nhà để lăng quăng không có môi trường phát triển,...

Trên đây là Công văn về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

-Như trên,
-Lưu: VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Đỗ Minh Tuấn